

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. เร่งศึกษาสินค้าเกษตร ‘อาเซียน’ สศก.ระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลรับเออีซี
๒. อนิจจา! ราคาสินค้าเกษตรโงหัวไม่ขึ้น ยาง-ลำไย-ลองกอง-สวนปาล์มน้ำตาตก
๓. งานเทศกาลลำไย
๔. ศาลรับสหกรณ์คลองจั่นเข้าสู่การฟื้นฟู
๕. พื้นและผลักตันห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์
๖. มหกรรมเกษตรฯ
๗. แผนที่ “ดิน”
๘. กรมการข้าวกับการติดตามประเมินผล โครงการจัดระบบปลูกข้าว (๕)
๙. เปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่งเกษตรปล่อยไม่อื่น ๓ ปีตามข้อผูกพัน WTO
๑๐. ชูความสำเร็จ ‘เพชรน้ำหนึ่ง’ เกษตรกรจับมือบุกเบิกที่ทำกิน สปก.เพชรบุรี
๑๑. เฉลิมพระเกียรติ
๑๒. โรงงานอบแห้งลำไย
๑๓. แก้ปัญหาราคายางทั้งระบบ
๑๔. ทันสถานการณ์ : ฟิลิปปินส์ไฟเขียว ๗ รง.ไก่ปรุงสุกไทย
๑๕. ทุ่ม ๕ หมื่นล้านโค่นต้นยางแก่
๑๖. ‘โอท็อป-ของดีถิ่นใต้’ บุกกรุง สร้างขวัญ-กำลังใจเกษตรกร
๑๗. ปลูกหญ้า
๑๘. ลงนามร่วมกำจัด-ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๑๙. ไทยจีเอ็มนำเข้า ‘มันเส้น-มันสด’ สกัดล้นตลาด
๒๐. ทลายแหล่งผลิตวัตถุอันตรายปลอม

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 เดลินิวส์
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 แนวหน้า
 แนวหน้า
 แนวหน้า
 แนวหน้า
 สยามรัฐ
 สยามรัฐ
 สยามรัฐ
 โพสต์ทูเดย์
 โพสต์ทูเดย์
 คมชัดลึก
 คมชัดลึก
 คมชัดลึก
 คมชัดลึก
 ไทยโพสต์

เร่งศึกษาสินค้าเกษตร 'อาเซียน'

สศก.ระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลรับเออีซี

นายอนันต์ ธิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2557 : ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่ง สศก. ได้ดำเนินการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยให้ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2557

โดยในปี 2557 สศก. ได้ทำการศึกษาในกลุ่มประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ด้วยการเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานเบื้องต้น ดังนั้นเพื่อให้ผลการศึกษานี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทุกภาคส่วนให้การยอมรับ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ศึกษาจะได้นำความรู้ไปปรับปรุงรายงานผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ก่อนที่จะมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

“การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ถูกกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

ซึ่งทุกองค์กรต้องตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง สศก. ได้ทำการศึกษาศักยภาพของไทยเปรียบเทียบกับสมาชิกอาเซียน เพื่อกำหนดแนวทางการปรับตัว รวมทั้งวางแผน ระยะเวลาๆ จัดทำเป็น Road map เส้นทางไปสู่เป้าหมายของอาเซียน โดยการกำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์ ทั้งเชิงรุก เชิงรับ ให้ประเทศไทยสามารถคงสถานะ ความเป็นผู้นำของอาเซียนต่อไป”



อนันต์ ธิลา

นายอนันต์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ 1 ปีเท่านั้น การศึกษาศักยภาพการเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขันในทุกด้าน ตั้งแต่สภาพทั่วไป โครงสร้างพื้นฐาน

การค้าสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน เช่น กฎหมายกฎระเบียบของแต่ละประเทศ การดำเนินการของด้านการค้าชายแดน เพื่อการปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้ภาคการเกษตรของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สมาชิกอาเซียนต่างเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรหลายรายการเช่นเดียวกับไทย ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องก้าวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน จึงต้องมีการดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งความพร้อมทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิตที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบการค้า การลงทุน การส่งออก การสร้างโอกาสของไทย รวมทั้งป้องกันผลกระทบที่เป็นวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะต่อภาคการเกษตร ซึ่งการสัมมนาในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศที่ทำการศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่อไปด้วย

อหิงจา! ราคาสินค้าเกษตรโรงหั่วไม่ขึ้น ยาง-ลำไย-ลองกอง-สวนปาล์มน้ำตาตก

นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เทียบกับเดือนก่อนหน้าลดลงประมาณ 0.82% ซึ่งสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ลำไย ลองกอง และปาล์มน้ำมัน โดยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 6.06% โดยยางพารา ราคาตกลงเนื่องจากสต็อกยังคงมีมาก ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลำไย ราคาตกลงเนื่องจากคุณภาพไม่ดี ลองกองราคาตกลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และสุกร โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน ส.ค. 2557 เทียบกับเดือนก.ค.ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 12.76% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทูเรียน ลำไย ลองกอง และไข่ไก่ และเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.07% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ทูเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

“ในเดือน ก.ย.นี้ สศก.คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงขึ้น เนื่องจากคาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สินค้าสำคัญที่จะออกสู่ตลาดมากในเดือน ก.ย.นี้ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และลองกอง.



งานเทศกาลลำไย.....ดร.จุมพล ลงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวินัย กสิรักษ์ และ นายปริญญา เท็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯ ตรวจเยี่ยมการจัดงานเทศกาลลำไยเชียงราย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

ศาลรับสหกรณ์คลองจั่นเข้าสู่การฟื้นฟู

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร ให้สหกรณ์ เป็นนิติบุคคล ที่สามารถฟื้นฟู และสหกรณ์ เปิดเผยว่าคณะรักษาความสงบ กิจการได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 พร้อมดำเนินคดีกับผู้ทุจริตกับสหกรณ์ แห่งชาติ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ 2483 พร้อมดำเนินคดีกับผู้ทุจริตกับสหกรณ์ และเชี่ยวชาญสมาชิก และหาแหล่งทุนเพื่อการ สหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาก็แก่สมาชิกสหกรณ์ ฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เกร็ดคดียูเนียนคลองจั่น จำกัด ที่ไม่สามารถถอน ฟื้นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เงินฝากจากสหกรณ์ได้ เนื่องจากเกิดการขาด ที่ผ่านมา ศาลล้มละลายกลางก็ได้มีคำสั่งให้ สภาพคล่องอย่างรุนแรงและปัญหาในการ รับคำร้องให้ฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เกร็ดคิ ดยูเนียนคลองจั่น จำกัด ได้ บริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ในอดีต ุญเนียนคลองจั่น จำกัด ได้ ที่ทำให้สหกรณ์ประสบปัญหา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าไป สำหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนมี 2 ช่วยเหลือเพื่อให้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการให้ แนวทาง คือ 1. ใช้อุดหนุนเพื่อสมทบเข้า กองทุนพัฒนาสหกรณ์แล้วให้สหกรณ์กู้ยืม ปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลา 10 ปี และ 2. ให้กู้จาก สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติเช่นเดิม โดย สถาบันการเงินของรัฐ โดยที่รัฐชดเชยดอกเบี้ย จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ออกกฎกระทรวงเพื่อ เงินกู้แก่สถาบันการเงิน.

พื้นและผลกดันห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์



นางบริสุทธิ เปรมประพันธ์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังจากเป็น ประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การปมเพาะความรู้อยกระดับห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์สหกรณ์สู่มาตรฐาน" ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง ตั้งแต่ปี 2538 พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์และห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ในการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และถั่วเหลืองของสหกรณ์

และมีแนวคิดว่าจะหาแนวทางเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ให้แก่สหกรณ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้รู้ร่า การที่จะใช้ห้องปฏิบัติการในการทำการทดสอบเมล็ดพันธุ์



ผู้บิการสหกรณ์ในควมประชุม

นั้น ต้องมีขั้นตอน กระบวนการที่ได้ มาตรฐานอย่างไรบ้าง จึงต้องมีเสริมความรู้ ด้านการผลิตเมล็ด พันธุ์เพิ่มขึ้น เพื่อให้ ครบตามมาตรฐาน สากล ปัจจุบัน สหกรณ์ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการ ผลิตเมล็ดพันธุ์และมี โรงปรับปรุงสภาพ

เมล็ดพันธุ์ สามารถให้การรับรองคุณภาพเมล็ด พันธุ์ที่ผลิตโดยสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิก สหกรณ์ได้ในระดับหนึ่ง แต่อาจจะยังไม่ได้รับ ความเชื่อมั่นจากเกษตรกรทั่วไปมากนัก จึง ต้องเร่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ มากยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เชิญนัก วิชาการจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรมมา ช่วยชี้แนะ เพิ่มเติมความรู้ เพื่อให้สหกรณ์ เข้าใจในการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้ มาตรฐานก่อนมีการรับรองคุณภาพ จะต้องมีขั้น ตอนและวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง และให้ สหกรณ์นำความรู้จากการอบรมไปพัฒนาวิธี การปฏิบัติของห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ในวิธี การที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพื่อการตรวจสอบ เมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพต่อไป

“การผลิตเมล็ดพันธุ์โดยระบบสหกรณ์ จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ หากสหกรณ์สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มี คุณภาพ ผ่านการทดสอบจากห้องแล็บ แล้วว่า มีความงอกที่ได้ประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้ เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไปในการเพาะปลูก



สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในเรื่องคุณภาพ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์ สามารถกระจายสู่เกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จึงจัดทำโครงการอบรม หลักสูตร "การบ่มเพาะความรู้ระดับห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์สหกรณ์สู่มาตรฐาน" ขึ้น โดย

มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ และภาคเอกชน มาให้ความรู้แก่ตัวแทนสหกรณ์ที่มีความพร้อม และศักยภาพในการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการของสหกรณ์เข้าสู่มาตรฐาน จำนวน 8 สหกรณ์ จาก 6 จังหวัด

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมานั้น โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เชียร์ รัชิต) จังหวัดปทุมธานี

ในปริมาณที่ลดลง โครงการที่กรมฯดำเนินการในครั้งนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร เพื่อผลักดันให้สหกรณ์สามารถพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเมล็ดพันธุ์พืชของไทย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ดีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้" นางบริสุทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนสหกรณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ภาคเกษตรกรสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรโดยทั่วไปให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สมาชิกและเกษตรกร สนับสนุนงบประมาณแก่สหกรณ์ในการก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 84 โรง และสนับสนุนห้องปฏิบัติการ



ตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 แห่ง สหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ดำเนินการตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ได้ตรงตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของทางราชการ จนเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์เป็นที่ยอมรับของ



นางบริสุทธิ์ บุญประไพ



มหกรรมเกษตรฯ : พล.อ.สุจินดา คราประยูร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 2557” ซึ่งจัดขึ้น
เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี



แผนที่ "ดิน" : นายอภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดทำแผนที่ดินของประเทศไทยตามฐานอ้างอิงทรัพยากรดินของโลก (WRB) ที่ห้องประชุม 301 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อเร็วๆ นี้

กรมการข้าวกับการติดตามประเมินผล โครงการจัดระบบปลูกข้าว (5)



สำหรับการดำเนินโครงการจัดระบบปลูกข้าว ในปี 2557 นับเป็นการดำเนินงานในระยะสุดท้ายแล้ว โดยมีการดำเนินการในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย และจังหวัดฉะเชิงเทรา จากผลการจัดเวทีชุมชน จำนวน 73 ครั้ง มีเกษตรกรที่เข้าร่วม 19,238 คน พื้นที่จัดระบบปลูกข้าว 496,653.45 ไร่ โดยมีความต้องการปลูกพืชหลังนาและพืชปุ๋ยสดรวม 96,071 ไร่ แยกเป็น พืชหลังนา 59,479.50 ไร่ และพืชปุ๋ยสด 37,075 ไร่

ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวดำเนินการจัดหาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสนับสนุนโครงการ จำนวน 371.38 ตัน ได้ดำเนินการสนับสนุนเชื้อไรโซเบียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 49,073 ถุง สนับสนุนเมล็ดพันธุ์

พืชหลังนาอื่นๆ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน และถั่วลิสงแล้ว จำนวน 3,702 กิโลกรัม คิดเป็นพื้นที่ 323 ไร่

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพรี ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ โสนแอฟริกัน และปอเทืองแล้ว จำนวน 133.25 ตัน ในพื้นที่ 27,417 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนที่เหลือปลูกข้าว 2 ครั้งต่อปี และมีการปลูกข้าวพร้อมกันในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำชลประทานเดียวกัน

ส่วนแผนการดำเนินงานในช่วงต่อไป โครงการฯ จะสนับสนุนพืชหลังนา (ถั่วเขียว) ในเดือนกันยายน 2557 จำนวน 15,535 กิโลกรัม คิดเป็นพื้นที่ 3,107 ไร่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพลตลอดจนสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชหลังนาอื่นๆ ในเดือนกันยายน 2557 จำนวน 361.50 กิโลกรัม คิดเป็นพื้นที่ 2,773 ไร่ ณ โครงการชลประทานนครสวรรค์

แม้ว่าการจัดระบบปลูกข้าวจะดำเนินการมาสู่ปีสุดท้ายแล้ว แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะตระหนักถึงประโยชน์และนำแนวทางที่หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ได้ถ่ายทอดไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป

เปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่ง

● เกษตรปลอดไม่อื่น 3 ปีตามข้อผูกพัน WTO

นายชลิต คำรงค์ศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดในการเปิดตลาดสินค้ามันฝรั่งตามข้อผูกพัน WTO ตั้งแต่ปี 2558-2560 เห็นควรให้มีการเปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่งตามข้อผูกพัน WTO ไม่จำกัดจำนวนเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560 ในอัตราภายในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภายนอกโควตาร้อยละ 125 ตามข้อผูกพัน WTO ภายใต้เงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฯ โดยกำหนดเงื่อนไขคือ 1.ให้ผู้นำเข้าต้องทำหนังสือรับรองพื้นที่เพาะปลูกมีทะเบียนเกษตรกร ความต้องการหัวพันธุ์ ราคาซื้อจากเกษตรกร และราคาขายหัวพันธุ์ โดยมีเกษตรกรจังหวัดหรือสหกรณ์จังหวัดรับรองพื้นที่เพาะปลูก 2.ราคาขายหัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงานไม่เกิน กิโลกรัมละ 35 บาท และ 3.ราคาซื้อขั้นต่ำหัวมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในฤดูแล้ง (ม.ค.-มิ.ย.) กิโลกรัมละ 10.40 บาท (คิดอัตรากำไร 20% ของต้นทุนการผลิต) และฤดูฝน (ก.ค.-ธ.ค.) กิโลกรัมละ 14.00 บาท (เป็นราคาเทียบกับราคานำเข้า) และเห็นควรให้เปิดตลาดหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปตามข้อผูกพัน WTO เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่

ปี 2558-2560 เพื่อให้มีการวางแผนการผลิตและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปภายในประเทศให้มีวัตถุดิบเพียงพอ สนองความต้องการผู้บริโภคที่มีตลาดขยายตัว และการเปิดตลาดการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมันฝรั่งที่จะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและส่งออกเป็นรายได้ให้ประเทศ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการส่งเสริมปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานปี 2558-2560 ซึ่งมีการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกมันฝรั่งเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของโรงงานแปรรูป โดยเปิดตลาดปี 2558 ปริมาณ 45,000 ตัน ปี 2559 ปริมาณ 48,000 ตัน ปี 2560 ปริมาณ 52,000 ตัน อัตราภายในโควตาร้อยละ 27 อัตราภายนอกโควตาร้อยละ 125 ภายใต้เงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฯ เช่นเดียวกับมติกรม.ตามนโยบายที่เคยปฏิบัติมาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยกำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 1.ให้นิติบุคคลเป็นผู้นำเข้า 2.ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตมันฝรั่งสดจากเกษตรกร โดยกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำในฤดูฝน (ก.ค.-ธ.ค.) กิโลกรัมละ 14 บาท และฤดูแล้ง (ม.ค.-มิ.ย.) กิโลกรัมละ 10.40 บาท และ 3.ให้มีการนำเข้าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี

ชูความสำเร็จ 'เพชรน้ำหนึ่ง'

เกษตรกรจับมือบุกเบิกที่ทำกิน สปก.เพชรบุรี

นายไพ่น้อย แซ่เตียว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่าตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน ในเขต 4 อำเภอ คือ อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ อำเภอเขาย้อย และอำเภอหนองหญ้าปล้อง รวม 12 ตำบล 44 หมู่บ้าน เนื้อที่ 55,323 ไร่ โดย ส.ป.ก.เพชรบุรีดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ทั้งที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ซึ่งในที่ดินของรัฐมีราษฎรที่ได้รับ ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 2,121 ราย 2,925 แปลง เนื้อที่ 38,477 ไร่ ในที่ดินเอกชนอีก 155 ราย 293 แปลง เนื้อที่ 2,030 ไร่ และที่บริจาค 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 44 ไร่ ทั้งนี้ได้จัดที่ดินแก่เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้น 2,267 ราย 3,219 แปลง 40,551 ไร่

ซึ่งหนึ่งในโครงการสำคัญและสะท้อนถึงการกิจ ส.ป.ก. คือ "โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889 อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี" จากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค มอบให้ ส.ป.ก.ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อนำมาจัดให้กับเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกิน จำนวน 1,889 ราย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งปัจจุบัน ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 17 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 12,751 ไร่

สำหรับพื้นที่โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889

จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ ด.กัลป์หลวง และต.เขากะปึก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวน 147 แปลงเนื้อที่ 3,585 ไร่ 1 งาน 20.9 ตารางวา มีเกษตรกร 238 ราย วงเงินดำเนินการ 178,425,375 บาท มีนายสพรธรรม นาคสิงห์ ที่ปรึกษาโครงการ และนายเฉลิม พอดี ประธานโครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889 ได้รับการจัดสรรเนื้อที่รายละเอียดประมาณ 14 ไร่ เกษตรกรได้ร่วมกันบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ สภาพภูมิทัศน์ สร้างความเจริญในท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจ

ตลอดระยะเวลา 5 ปี เกษตรกรโครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889 ได้รวมกลุ่ม จัดกิจกรรมในแปลงรวม 10 กลุ่ม คือ กลุ่มทำนา กลุ่มปลูกอ้อยและข้าวโพด กลุ่มปลูกผัก กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหาร กลุ่มปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มทำน้ายา อเนกประสงค์ กลุ่มซ่อมบำรุง กลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มเลี้ยงสัตว์และไส้เดือน ทั้งนี้ ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้จัดที่ดินแก่กลุ่มเกษตรกรได้เข้าซื้อที่ดิน กำหนดระยะเวลา 25 ปี โดยปลอดดอกเบี้ยในระยะเวลา 5 ปีแรก ซึ่งเริ่มชำระหนี้ในปีที่ 6-25 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ของราคาที่ดินที่จัดซื้อ ปัจจุบันเกษตรกรได้ทำกิน ในที่ดินอย่างถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและครองชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความ ผาสุกร่มเย็นในท้องถิ่นสืบไป



↑ เฉลิมพระเกียรติ...อนุสรณ์เงินทนโรจน์รืองอธิบดีด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธาน
เปิดงานโครงการรณรงค์และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณหนองน้ำ บ้านหนอง
แวงจำปี หมู่ 7 และบ้านจำปี หมู่ 3 เทศบาลตำบลจำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี



โรงงานอบแห้งลำไย...นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานอบแห้งลำไยของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากการระดมทุนของสมาชิกตั้งแต่ปี 2549 มีกำลังการผลิตลำไยอบแห้ง 48 ตันต่อวัน และขณะนี้สหกรณ์อยู่ในช่วงการรวบรวมผลผลิตลำไยจากสมาชิกวันละ 100 ตัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอบแห้ง โดยมีประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงงานอบแห้งลำไย สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสั้น

■ แก้ปัญหาราคาอย่างทั้งระบบ

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวทางการพัฒนาอาหารทั้งระบบ มีเป้าหมายการพัฒนาในด้านราคา คุณภาพ การเพิ่มมูลค่า และประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 มาตรการ 9 แนวทาง และ 12 โครงการคือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางเบื้องต้น มีเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 245 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ย.57-31 ส.ค.67 แบ่งวงเงินออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1.สินเชื่อเพื่อการลงทุนก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงงาน (ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ น้ำยางข้น ยางเครป และผลิตภัณฑ์ยาง) วงเงินสินเชื่อ 3,500 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี ช่วงระยะปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 สถาบันเกษตรกรจะปลอดชำระต้นเงินกู้ แต่ต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ทุกปี สถาบันเกษตรกรรับการระดมดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี 2.สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงิน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี สถาบันเกษตรกรรับการระดมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

■ ยาสู่รุกแพนพัฒนาคุณภาพ

น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสต้า (GISTDA) นำดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้สำรวจและติดตามพื้นที่เพาะปลูกยาสูบของเกษตรกรรายแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่ผ่านมาโรงงานยาสูบประสบปัญหาเรื่องข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกยาสูบของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือเรื่องการแจ้งพื้นที่เพาะปลูกซ้ำซ้อนกัน ทำให้การประเมินผลผลิตใบยาในแต่ละปีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โรงงานยาสูบมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสำรวจหรือตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และแก้ปัญหการเพาะปลูกยาสูบของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

ทันสถานการณ์

รอกฎกติกาคือความแยกท่อกีฬา

นายครุจิต นาครทรรพ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยถึงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำหนังสือถึง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจให้ทบทวนการแบ่งแยกทรัพย์สินของ ปตท.ในเรื่องท่อก๊าซธรรมชาติยังไม่ครบถ้วนนั้น เรื่องดังกล่าวทางกระทรวงยังไม่ได้รับหนังสือใดๆ จึงไม่เห็นรายละเอียด แต่ในฐานะที่ ปตท.เป็นลูกหนี้ได้ยืนยันว่ามีที่ดินท่อก๊าซฯ ให้แก่รัฐครบถ้วนตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งได้รายงานให้รับทราบไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคิดความออกมา ดังนั้นกระทรวงคงไม่ส่งเรื่องไปให้ตีความซ้ำอีก

ฟิลิปปินส์ไฟเขียว 7 โรง.ไก่ปรุงสุกไทย

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจากกระทรวงฟิลิปปินส์ที่อนุญาตพร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพให้โรงงานส่งออกเนื้อไก่ของไทย 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงงานในเครือบริษัท ซีทีเอฟ ประเทศไทย จำกัด 6 แห่ง และบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) 1 แห่ง สามารถส่งออกเนื้อไก่ไปยังฟิลิปปินส์ได้ เนื่องจากได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของฟิลิปปินส์และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอไออี) แล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการส่งออกได้จริงประมาณอีก 6 เดือนจากนี้ หรือตั้งแต่เดือน ก.พ. 2558 เป็นต้นไป

พลังงานร่วมต้านทุจริต

นายอารีพงศ์ ภูษอมุ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชันในระบบราชการไทย เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2557-2561 ในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่การกำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลองค์กรที่ดีให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตไว้ที่ทุกหน่วยงาน ■

ทุ่ม 5 หมิ่นล้านโค่นต้นยางแก่

สภ.ตั้งเป้า 7 ปีลดพื้นที่ปลูกยาง 2 ล้านไร่ ชาวสวนคาดสำเร็จยากแน่ อุ้มราคาดีกว่า

โพสต์ทูเดย์ > สภ.ทุ่มเงิน 5.2 หมื่นล้านบาท

ทุ่มโค่นยางแก่ แล้วให้ไปปลูกพืชอื่น ตั้งเป้า 7 ปีลดพื้นที่ 2 ล้านไร่

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สภ.ย.) ได้จัดทำโครงการควบคุมปริมาณผลผลิตยางพาราในประเทศ โดยจะใช้มาตรการสนับสนุนการโค่นยางแก่ที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าหรือต้นยางที่มีอายุเกิน 25 ปี ปีละ 4 แสนไร่ และให้ลดการปลูกยางใหม่ทดแทนเหลือ 3 แสนไร่ ส่วนพื้นที่ปลูกที่เหลืออีก 1 แสนไร่ สภ.ย. จะสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปปลูกพืชอื่นทดแทน โดยใช้เงินชดเชย 2.6 หมื่นบาท/ไร่ มีระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี ซึ่งจะลดพื้นที่ปลูกยางได้ 2 ล้านไร่ คิดเป็นเงินชดเชย 5.2 หมื่นล้านบาท และจะลดพื้นที่ปลูกจาก

ปัจจุบัน 19 ล้านไร่เหลือ 17 ล้านไร่

“โครงการในปีแรกจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2558 หรือเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งการโค่นยางในปีแรก 4 แสนไร่ จะลดผลผลิตยางได้ 1 แสนตัน และตลอดทั้งโครงการจะลดพื้นที่ปลูกยางได้ 2 ล้านไร่ โดยคาดว่าจะลดผลผลิตยางได้ประมาณ 7.1 แสนตัน จากปัจจุบันไทยมีผลผลิตยาง 4 ล้านตัน/ปี และมีผลผลิตส่วนเกิน 3 แสนตัน/ปี ซึ่งจะทำให้ราคายางพาราในประเทศมีเสถียรภาพ” นายชวลิต กล่าว นายเช็ก เฉลิมวงศ์พงษ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เชื่อว่าเกษตรกรจะไม่โค่นยางตามเป้าหมายที่ สภ.ย.วางไว้ เพราะหากโค่นต้องรอดถึง 7 ปีแล้วถึงจะเปิดกรีดยางใหม่ได้ ซึ่งทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ โดย

มาตรการที่รัฐควรดำเนินการโดยเร่งด่วนคือ ส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจะเหมาะสมกว่า และจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติอนุมัติมาตรการแก้ปัญหายางพาราคาดต่ำทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในด้านราคา ปรับปรุงคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่า โดยมีโครงการสำคัญ คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางเบื้องต้น มีเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 245 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี ตั้งแต่ 1-ก.ย. 2557-31 ส.ค. 2567

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายลดความต้องการขายวัตถุดิบยางพาราในตลาด เพื่อรอขายในราคาที่เหมาะสมเดือนละไม่น้อยกว่า 1.1 แสนตัน หรือปีละ

ประมาณ 8.9 แสนตัน โดยคิดจากรยะเวลาดำเนินการกรีดยางพาราปีละ 8 เดือน สามารถเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปยางพาราเดือนละไม่น้อยกว่า 274 ล้านบาท หรือปีละประมาณ 2,192 ล้านบาท ซึ่งจากการวิเคราะห์จะสะท้อนเป็นเงินกลับคืนไปยังเกษตรกรได้ 2.44 บาท/กิโลกรัม

ขณะที่โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการรวบรวมยาง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2558 จะช่วยชะลอความต้องการขายวัตถุดิบยางพาราในตลาดเดือนละไม่น้อยกว่า 8.7 หมื่นตัน หรือปีละไม่น้อยกว่า 7 แสนตัน หรือคิดเป็น 20% ของปริมาณยางที่ผลิตในประเทศ ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่า 5 แสนราย มีแหล่งขายยางพาราในระดับพื้นที่ เป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่งมาจำหน่ายในตลาดกลางหรือแหล่งซื้อขายในเมือง ■

ผลิตภัณฑ์ไอทีอประดับ 5 ตกว่ากว่า 300 สินค้า รวมทั้งผลิตผลแปรรูปด้านการเกษตร ด้านประมง อีกจำนวนมาก คือผลพวงจากการเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพให้เกษตรกร 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ ถูกนำมาเปิดตลาดให้ผู้บริโภคในเมืองหลวง และจังหวัดปริมณฑลได้อุดหนุนกันอีกครั้ง ในมหกรรม **"ของดีจากชายแดนใต้"** หลังประสบผลสำเร็จดียิ่ง สามารถทำเม็ดเงินได้นับร้อยล้านบาทในการจัดแต่ละครั้ง

นายชวลิต รุขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ได้สร้างความสูญเสียด้านสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอันมาก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจดูแลเกษตรกร จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพ พัฒนา สนับสนุนเกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ **ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา** ฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

อีกทั้ง ส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย กระจายสินค้าของ

เกษตรกรไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในรูปของการจัดงาน **"ของดีจากชายแดนใต้"** ขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์การเกษตรระดับชุมชนในพื้นที่ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้บริโภค ซึ่งในการจัดแต่ละครั้ง ได้รับการตอบสนองจากประชาชน

ผู้บริโภคนับหมื่นคน สามารถสร้างรายได้แต่ละครั้งของการจัด นับร้อยล้านบาท ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวอีกว่า สำหรับมหกรรมของดีชายแดนใต้ ประจำปี 2557



หมวกกะปิเยาะ

'ไอทีอป-ของดีถิ่นใต้'บุกกรุง สร้างขวัญ-กำลังใจเกษตรกร



กะปิเทพา

หรืองาน **"ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7"** ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16-19 กันยายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์



ชวลิต รุขจร

อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการจำหน่ายสินค้าไอทีอปสินค้าขึ้นชื่อของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์การันตีระดับ 4-5 ดาว ผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น ข้าวยา น้ำพริกทุดู ลูกเนียง โรตีสาย่าย ไก่ทอดและ ไก่เบตง อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูป สูดยอคปลาภูเขาเค็ม ขะหมี่เบตง กะปิเทพา หมวกเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย อาทิ

ใหม่ก่อนดามันสดุด ผักบาคิก หมวกกะปิ
เยาะ ฯลฯ สินค้าทุกชิ้นผ่านการคัด
สรรมาจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพ
ต่างกว่า 300 รายการ

ชมนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติชุด “พระบารมี
แผ่ไพศาล หลังสายธารสู่
ชายแดนใต้” นำเสนอพระราชกรณียกิจและ
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนในภาคใต้,
พบผลงานวิจัยชุด “กล้วยหิน พืชท้องถิ่นสู่เวช
สำอางและอาหารเสริมสุขภาพ”, ประกวดผลิตภัณฑ์
แดนใต้ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ลองกอง สะตอ
ข้าว จำปาตะ และสละน้ำผึ้ง รวมทั้งมี
ฝึกอาชีพ เช่น การปักไหมน้อย ทำ
ขนมพวงบายุดะ ไอศกรีมข้าวกล้อง
งอก ข้าวย่ำบักขี้ได้ การทำผ้า
บาคิก และทำกระเป๋าลัก โดย
เปิดอบรมวันละ 2 หลักสูตร ผู้
สนใจไปร่วมกิจกรรมได้ฟรี พร้อม
ชมการแสดงวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านการ
รำราชของเหล่านาฏศิลป์ทุกวัน

อย่างไรก็ตาม นายชวลิต กล่าวเชิญชวนพื
น้องประชาชนร่วมงาน เพราะการจัดงานครั้งนี้
เพราะนอกจากเป็นการนำเกษตรกรผู้ผลิตมาพบ
ผู้บริโภคด้วยตนเอง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่พี่น้องเกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนใต้
ช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นแล้ว
ยังเป็นการส่งความรักความห่วงหาอาทรให้แก่
พี่น้องชายแดนใต้ด้วย

● ธาณี กุลแพทย์ ●



ปลูกแฝก-นางกุศลศรี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดงานรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวงแม่สะป๊อก ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บ้านขุนปวย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ลงนามร่วมกำจัด-ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

● กทม.-กรมปศุสัตว์ ลงนามองค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดอย่างยั่งยืนในปี 2563

นสพ.ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับนางสุภาภรณ์ ลาสต์ ผอ.องค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประจำประเทศไทย ในความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยองค์การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

กรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จึงต้องดำเนินงานผลักดันให้ไทยสามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดอย่างยั่งยืนในปี 2563 ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กำหนดไว้ ดังนั้นฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า จึงเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จึงได้จัด

ทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า บริหารจัดการข้อมูลด้านประชากรสุนัขและแมว ให้ประชาชนรายงานแจ้งโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรง ซึ่งระบบนี้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2556 ทว่าที่ผ่านมาระบบยังมีข้อจำกัดในการรองรับจำนวนผู้ใช้งาน และปริมาณข้อมูล จึงจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้สำเร็จในอนาคต

ด้านนางสุภาภรณ์ ลาสต์ ผอ.องค์การพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ระบุว่า องค์การร่วมสนับสนุนงบประมาณระบบฐานข้อมูลให้กรมปศุสัตว์ ภายใต้วงเงิน 3 ปี นับจากนี้ เพื่อพัฒนาใน 3 ส่วนคือ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลาย และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล ให้เป็นไปตามที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศกำหนด

ไทยจีเอ็มนำเข้า 'มันเส้น-มันสด' สกัดมันตลาด

● กทม.-เร่งรับมือ "มันเส้น" กัมพูชา คาดต้นปี 2558 ทะลักตีตลาดในประเทศ 5-6 แสนตัน หวั่นกระทบเกษตรกร เร่งสร้างเครือข่ายผู้ผลิตแข่งขัน ประสานกรมศุลกากรให้พิจารณากำหนดมาตรการนำเข้ามันสำปะหลังใหม่

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า มันเส้นเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง โดยปีที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกมันเส้นรวม 5,755,375.74 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 39,515.49 ล้านบาท ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าสินค้ามันเส้นค่อนข้างสูง และตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน มีการนำเข้าแล้วกว่า 160,097.84 ตัน มูลค่าประมาณ 742.72 ล้านบาท

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การนำเข้ามันเส้นส่วนใหญ่จากประเทศกัมพูชา โดยผ่านจุดผ่อนปรน หรือด่านชั่วคราวตามแนวตะเข็บชายแดนทาง จ.สระแก้ว และจ.ปราจีนบุรี โดยเฉพาะจะมีการนำเข้าสินค้ามากช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และต้นปี 2558 นี้ คาดว่าจะมีการนำเข้าจากกัมพูชาสูงถึง 5-6 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 2,500-3,000 ล้านบาท และภายหลังเปิดเสรีทางการค้า (เออีซี) คาดว่าจะมีสินค้านำเข้าทั้งในรูปแบบมันเส้น หัวมันสด จากกัมพูชาทะลักเข้ามาตีตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังของไทย และทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

นายดำรงค์ กล่าวว่า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทย กรมวิชาการเกษตรได้เร่งประสานกรมศุลกากรให้พิจารณากำหนดมาตรการนำเข้ามันสำปะหลังใหม่ โดยอนุญาตให้นำเข้าผ่านเฉพาะด่านถาวรเท่านั้น และนำหนักบรรทุกไม่เกินอัตราที่กำหนด ซึ่งจะสามารถควบคุมและบริหารจัดการสินค้านำเข้าง่ายขึ้น ที่สำคัญยังทำให้ทราบจำนวนและปริมาณนำเข้าที่ชัดเจนด้วย ขณะเดียวกันกรมเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตมันเส้นสะอาดป้อนให้โรงงานแปรรูป โดยเน้นเรื่องคุณภาพแข่งขันกับมันเส้นที่นำเข้าจากประเทศกัมพูชาเป็นอันดับแรก

ทลายแหล่งผลิตวัตถุอันตรายปลอม

เกษตร ● นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า หลังจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้รับแจ้งว่ามี การลักลอบผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ โทดงเลขที่ 107/8 และ 107/30 หมู่ที่ 4 ต.จิว ราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จึงได้ประสาน กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจสอบ พบสถานที่ดังกล่าวผลิตวัตถุอันตรายโดยไม่ได้ รับอนุญาต จึงอายัดของกลางไว้ 33 รายการ รวม 20,058 ลิตร แยกเป็นสารกำจัดแมลง 12,924 ลิตร สารกำจัดวัชพืช 2,354 ลิตร สาร Cypermetin 35% จำนวน 1,400 ลิตร สาร Clomazone 48% จำนวน 1,600 ลิตร สาร Emamectin 1,120 ลิตร สาร Acetochlor 50% 600 ลิตร และผลิตภัณฑ์ไม่ระบุประเภท

อีก 60 ลิตร

นอกจากนั้นยังมีสารเคมีชนิดผงรวม 234.4 กก. กระบองและเกลลอนพลาสติก 4,500 ใบ ฉลากและกล่องบรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว สติกเกอร์ คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 15 ล้านบาท ซึ่งหากวัตถุอันตรายเหล่านี้หลุดรอดออกไปสู่ พื้นที่การเพาะปลูก จะสร้างความเสียหายให้กับ เกษตรกรค่อนข้างมาก เพราะนำไปใช้แล้วอาจไม่ ได้ผลเต็มประสิทธิภาพและไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป

นายดำรงค์กล่าวว่า กรณีผลิตและมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ปลอม มีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่ เกิน 7 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งกรมได้ มอบหมายให้สำนักควบคุมศัตรูพืชและวัสดุ การเกษตร พร้อมสารวัตรทั้ง 8 เขต ติดตาม เฝ้าระวังทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด.